

Hơi ấm đêm đông

22:32 05/12/2016

Tác giả: Sinh viên ĐH Văn hóa Hà Nội

Khi những ánh đèn đường buông xuống khắp các ngõ xóm phố phường, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ tĩnh lặng, kết thúc 1 ngày dài hối hả, thì cũng là lúc “cuộc sống về đêm” của những người vô gia cư bắt đầu...

Những giấc mơ mang tên... “ tổ ấm”

Mấy ngày nay là thời điểm Hà Nội chìm trong tiết trời se se lạnh của đợt rét đầu tiên. Người dân thủ đô hân hoan trong niềm vui sướng: “ *Đúng là đông đã về rồi!*”. Chỉ mới đó vài ngày, họ còn đang kêu ca, phàn nàn hỏi nhau sao mãi chưa thấy đông về, họ nhăn nhó vì thấy chán ghét cái tiết trời oi ả, nóng bức của mùa hè dù rằng lịch đã điểm đến tháng 12.

Quả thực, đông đến đã thỏa niềm mong đợi, chờ đón của biết bao nhiêu người...Nhưng, đối với những người dân lao động nghèo, người vô gia cư thì mùa đông lại chính là “ *ác mộng*”. Bởi lẽ để duy trì cuộc sống với họ đã hết sức khó khăn, vất vả, thì nay đông đến, những khó khăn ấy lại càng nhân thêm gấp bội.

“Hà Nội Ấm”

Kế thừa truyền thống “ *lá lành đùm lá rách*” của dân tộc ta, “ *Hà Nội ấm*” với thông điệp “ **cho đi là nhận lại**” ra đời như một ngọn lửa sưởi ấm cho những trái tim cô đơn, lạnh lẽo của những người vô gia cư trong mùa đông giá rét.

“*Hà Nội ấm*” là tập hợp của một nhóm sinh viên tại nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội cùng nhau chung tay góp sức để đem đến một mùa đông ấm áp cho biết bao mảnh đời bất hạnh.

Những chiếc áo khoác, áo len, chăn bông, những gói mì tôm, lương khô, cơm nắm... được các thành viên trong nhóm nỗ lực kêu gọi cộng đồng quyên góp rồi chuyển tận tay đến từng người vô gia cư. Những vật dụng tuy nhỏ nhưng chứa đầy nghĩa cử cao đẹp đã giúp ích rất nhiều cho bao người gặp khó khăn, hoạn nạn.

Các bạn khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn trong mắt mọi người. “ *Hà Nội ấm*” thực sự là một chương trình từ thiện đầy tính nhân văn và thiết thực. Hy vọng rằng sẽ còn có nhiều

chương trình thiện nguyện ra đời để góp phần xây dựng đất nước ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Ngọc Huyền

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/hoi-am-dem-dong>